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รายงานการประชุมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 3/๒๕๖5 
วันพุธที่ 22 มิถุนายน  ๒๕๖5  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) 

 
ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี 
  ๒. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 

  3. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน   
  4. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
  5. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 
  6. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 
  7. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
  8. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   
  9. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า    
  10. นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร   
  11. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน ์
  12. นางผ่องศรี พิกุลทอง 
  13. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
 14. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
  15. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
  16. นางสาวกันยา  มั่นคง 

  17. นางสาววรฤทัย  ภู่สงค ์

  18. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 

  19. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 

  20.นางสาวนฤชล เขื่อนยัง 

  21. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
  22. นายธนกฤต  ภูโอบ  
  23. นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์ 
  24. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 
  25. นายกฤษณะ  เพชรพลอย   
  26. นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม   
  27. นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย   
  28. นายอานนท์  ศรีสุข    
  29. นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
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  30.นายสุวิทย์  เหล่าสี 
  31. นายมนตรี  ประชุม  
 
ข.  กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม   
  1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
  2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี
   3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
  4. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า 
  5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
  6. อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
  7. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
  8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
  9. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
    
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าองค์ประชุมเกินก่ึงหนึ่ง ร้อยละ 77.5 % แล้ว   
จึงกล่าวเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1. การตรวจประเมินส านักงานสีเขียวของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร14) 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตกลงท าสัญญากับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นค่าจ้างตรวจประเมินตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียวของอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) ครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้ 
   - การให้ค าแนะน า Coaching ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว จ านวน 1 ครั้ง  
(ระบบออนไลน์) จะด าเนินการในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
   - การตรวจประเมินตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว จ านวน 1 ครั้ง (ระบบออนไลน์) 
   - การประสานงานและการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจประเมินให้แก่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
    มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้เลขานุการด าเนินการส ารวจรายชื่อกรรมการ
สิ่งแวดล้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าแนะน า Coaching ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 2/๒๕๖5 วันพุธที่ 11  พฤษภาคม  ๒๕๖5 
    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2/๒๕๖5 วันพุธที่ 11  พฤษภาคม  ๒๕๖5 เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจ านวน 9 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้าย
ระเบียบวาระนี้ 
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จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
มติที่ประชุม  

   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖5 วันพุธที่ 11  พฤษภาคม  ๒๕๖5 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

  วาระท่ี 3.1 แผนการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2565 
   ความเป็นมา 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดส่งสมัครอาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
(อาคาร 14) เข้าต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
green office ให้มีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ดีต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯและขยายเครือข่าย 
ไปยังชุมชนใกล้เคียง บัดนี้ ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตอบรับและแจ้งก าหนดการเข้าตรวจมายัง
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือทราบ 

  ประเด็นเพื่อทราบ แผนการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มติที่ประชุม 
   รับทราบและเตรียมการให้พร้อมในการรับตรวจประเมินส านักงานสีเขียวเพ่ือรักษามาตรฐาน
ในระดับเหรียญทอง 
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  วาระท่ี 3.2 การใช้งานระบบ Green Office System 
   ความเป็นมา 
   ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดให้หน่วยงานที่
สมัครเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว ด าเนินการกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  
Green Office System โดยจะมีการท า 2 รอบ รอบแรกขอให้เสร็จภายในเดือนนี้ ส่วนข้อมูลที่จะใช้ตรวจ
ขอให้ลงให้เสร็จก่อนตรวจ 7 วัน ทีh่ttps://greenoffice.deqp.go.th/index.php  จึงขอน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

  ประเด็นเพื่อทราบ การใช้งานระบบ Green Office System 
 

   มติที่ประชุม 
   รับทราบการใช้งานระบบ Green Office System และให้กรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2565  
     

  วาระท่ี 3.3  การด าเนินการตามข้อคิดเห็นความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี กรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) ได้มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ไตรมาสที่ 2 ไปแล้วนั้น อนึ่ง เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางฝ่าย
เลขาจึงได้มีการติดตามและสรุปผลการด าเนินการต่าง ๆ จึงเสนอเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

  ประเด็นเพื่อทราบ  การด าเนินการตามข้อคิดเห็นความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม

ครั้งที่ 2/2565 
ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  
ให้บุคลากรและนักศึกษาใน
อาคารทราบ เช่น มาตรการ
ต่าง ๆ ปริมาณการใช้
ทรัพยากร พลังงาน รวมถึง 
ก๊าซเรือนกระจก และรับรู้
เรื่อง Green Office ให้มาก
ขึ้น 
 

การด าเนินการตามหัวข้อ
และแผนการสื่อสารด้าน
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1) นโยบายสิ่งแวดล้อม 

- จัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์นโยบาย 
สิ่งแวดล้อม ติดที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 
อาคาร 14  

-  เผยแพร่บนจอ  

นางวรรณภา  
สุวรรณพงษ์ 

/  

https://greenoffice.deqp.go.th/index.php?fbclid=IwAR1b_duxfoxh2V13CBlouywttl8p6L7MRK5rG0hYuWcJwL4wtTCqlx29MJU
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
LCD บริเวณหน้า 
ลิฟต์ ชั้น 1 อาคาร 14 

-  เผยแพร่นโยบาย 
สิ่งแวดล้อมบนสื่อ
ออนไลน์ เช่น เฟซบุค 
ไลน์ และเว็ปไซต์ 

- ประกาศนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม ผ่านเสียง
ตามสายของ
มหาวิทยาลัย 
2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญและการจัดการ 
- จัดการอบรมการ
วิเคราะห์ประเด็น 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของ
อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ 

- จัดท าแผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

- ติดประกาศบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ 

- เผยแพร่บนสื่อ 
ออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ 
Green Office ของ
มหาวิทยาลัย เฟสบุคม
หาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร/กองกลาง  
และไลน์กลุ่ม Green 
Office Kpru 
     - ประกาศปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการปัญหา
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
สิ่งแวดล้อม  
เพ่ือขอความร่วมมือ
บุคลากร/นักศึกษา
ปฏิบัติตาม ผ่านเสียง
ตามสายของ
มหาวิทยาลัย 
3) ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ (5ส.) 

- จัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์การให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรม5 ส. 

- จัดท าป้ายรณรงค์ 
เชิญชวนให้ทุก 
หน่วยงานด าเนิน
กิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธ 
เผยแพร่บนจอ LCD ชั้น 
1 อาคาร14 และติด
ประกาศท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

- จัดท าป้ายรณรงค์ 
เชิญชวนให้ทุก 
หน่วยงานด าเนิน
กิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธ 
เผยแพร่บนไลน์กลุ่ม 
Green Office Kpru 
และเพจเฟสบุคกองก
ลาง ส านักงานอธิการบดี 
มร.กพ. 
     - ประกาศเชิญชวน
บุคลากรทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 
จัดท า 5ส. ภายใน
ส านักงาน ผ่านเสียงตาม
สายของมหาวิทยาลัย 
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ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
4) เป้าหมายและ
มาตรการใช้พลังงาน/ 
ทรัพยากร 

- จัดท า Ebook  
มาตรการใช้พลังงานและ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  

- ติดประกาศ 
มาตรการใช้พลังานและ
ทรัพยากรที่ประกาศ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

- จัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์เป้าหมาย
การใช้พลังงานและ
ทรัพยากร ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

- เผยแพร่บนสื่อ 
ออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ 
เฟสบุค ไลน์ 

- จัดท า Qr-Code  
มาตรการใช้พลังงาน 

- จัดท าแผ่นพับ 
เป้าหมายการใช้พลังงาน
และทรัพยากร 
5) เป้าหมายและ
มาตรการจัดการของเสีย 

- จัดท าแผ่นพับ 
เป้าหมายและมาตรการ
จัดการของเสีย 

- ติดประกาศบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ 

- จัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์เป้าหมาย
การจัดการของเสียติด



๘ 

 

ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
ประกาศท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

- เผยแพร่บนสื่อ 
ออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ 
เฟสบุค ไลน์  

- จัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์เป้าหมาย
การจัดการ เผยแพร่ผ่าน
สื่อ LCD ของ
มหาวิทยาลัย 
6) ก๊าซเรือนกระจก 

- จัดการอบรมให้ 
ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือน
กระจก เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2565 

- จัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องก๊าซเรือนกระจก 
และวิธีการค านวณหาค่า
ก๊าซเรือนกระจก ติด
ประกาศท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
      - จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่องก๊าซเรือนกระจก 
และวิธีการค านวณหาค่า
ก๊าซเรือนกระจก 
เผยแพร่บนเว็ปไซต์ เฟส
บุค และไลน์ 

- จัดท าแผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ ความรู้
เรื่องก๊าซเรือนกระจก 
และวิธีการค านวณหาค่า
ก๊าซเรือนกระจก 

- น าสกู๊ปเก่ียวกับ 



๙ 

 

ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
การเรือนกระจก  
เผยแพร่บนสื่อ LCD 
และเสียงตามสายของ
มหาวิทยาลัย 
7) การประชุม
คณะกรรมการ/การ
อบรม 

- จัดท าข่าว 
ประชาสัมพันธ์การจัด 
ประชุม Green Office 
เผยแพร่บนเฟสบุค 
กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มร.กพ 
     - จัดท าข่าว
ประชาสัมพันธ์การจัด
อบรมโครงการส านักงาน
สีเขียว เผยแพร่บนเฟส
บุค กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี มร.กพ 

2. จัดกิจกรรมที่ให้ทุกคนใน
อาคารรับรู้สิ่งต่าง ๆ เช่น 
นโยบายสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายการลดพลังงาน   

จัดกิจกรรมโครงการ
ส านักงานสีเขียว Green 
Office ในวันที่ 29 
มิถุนายน 2565 ให้กับ
บุคลากรภายในอาคาร 
หน่วยงานต่าง ๆ และ
ตัวแทนนักศึกษา 

ดร.มะลิวัลย์   
รอดก าเหนิด 
นางสาวเกศกนก 
ไทยแท้ 

 / 

3. ปรับปรุงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น เสียง กลิ่น กับผู้รับจ้าง
หรือผู้รับเหมาต่าง ๆ เพ่ือลง
นาม MOU ร่วมกัน และผู้
ควบคุมงานจะได้ประเมิน
เป็นช่วง ๆ 

ปรับปรุงแนวปฏิบัติ 
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็น
ปัจจุบัน 

นางสาวเกศกนก  
ไทยแท้ 
นางสาววรฤทัย  
ภู่สงค์ 

 / 



๑๐ 

 

ล าดับ ข้อคิดเห็นจากมติที่ประชุม
ครั้งที่ 2/2565 

ผลการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 
แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 
4. จัดท าสติกเกอร์ใช้วัสดุชนิดนี้

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ติดตามสถานที่ต่าง ๆ  
ในอาคาร 

 นางผ่องศรี พิกุลทอง 
นางสาววรฤทัย  
ภู่สงค์ 

  

5. ข้อก าหนดการจ้างแม่บ้านที่
ต้องพัฒนามากกว่าเดิมให้
เข้ากับนโยบายสิ่งแวดล้อม 
Green Office ในสัญญาจ้าง 

อยู่ระหว่างทบทวนปรับ
ข้อก าหนด ด้านการ
ปฏิบัติตนต่อนโยบาย
สิ่งแวดล้อมลงในสัญญา
จ้าง ในปีงบประมาณ
ถัดไป 

นางสาวคนึงนิจ  
สรรคพงษ์ 
นายวิทยา   
ศรีนรคุตร 

 / 

6. ท าหนังสือแจ้งร้านค้าถ่าย
เอกสารเพ่ือขอความร่วมมือ
ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือเชิญมา
ประชุมท าข้อตกลงร่วมกัน 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ นางสาวเกศกนก  
ไทยแท้ 
นางสาววรฤทัย  
ภู่สงค์ 

 / 

7. ท าหนังสือขอความร่วมมือ 
ไม่สูบบุหรี่ในอาคารกับ
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาหรือจัดกิจกรรม
รณรงค์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ภายในอาคารและ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 
กรกฎาคม 2565 

นางสาวกชพรรณ 
พงษ์พยัคเลิศ 

 / 

 
  มติที่ประชุม 
  รับทราบและเห็นควรให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามมติที่ประชุมเพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  วาระท่ี 4.1 พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ไตรมาสที่ 3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ี อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ได้ด าเนินการเป็นส านักงานสีเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพ green office ให้มีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ดี 
ต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ นั้น ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่อง จึงใคร่ขอให้กรรมการ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันน าเสนอผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ไตรมาสที่ 3 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา (เอกสารแยกเล่ม) 
 



๑๑ 

 

  ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
   มติที่ประชุม 
     เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าโครงการส านักงานสีเขียว ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 
โดยมีข้อเสนอแนะต่าง ๆเพ่ือขอให้แก้ไข ดังนี้ 
     หมวดที่ 1 ด าเนินการประเมินผลแนวทางการป้องกัน/ควบคุมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้วางไว้ และน ามารายงานในไตรมาสที่ 4 ครั้งถัดไป 
    หมวดที่ 2 สื่อสารเรื่อง green office อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทุกคนในอาคารมีความรู้ และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
    หมวดที่ 3 ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ 
ลงระบบทรัพยากรที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นประจ าทุกเดือนและรายงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่หมวด 3 
ก าหนด และด าเนินการจัดโครงการลดใช้พลังงานเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ 
    หมวดที่ 4 การติดตั้งป้ายถังขยะต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน 
    หมวดที่ 5 มีการตรวจพบข้อบกพร่องของตะแกรงตาข่ายกันนกของอาคาร เพราะมีการพบ
นกบินเข้ามาภายในอาคาร ขอให้งานอาคารสถานที่เข้ามาด าเนินการตรวจสอบ และมอบหมายให้แม่บ้าน
ประจ าชั้นทุกชั้นคอยส ารวจตรวจตรา 
    หมวดที่ 6 ให้ด าเนินการสื่อสารการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 
วาระท่ี 4.2 พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี (2563 – 2565)  

โดยการแบ่งกลุ่มตามหมวด 6 หมวด 
   ความเป็นมา 
   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)  
เข้าต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพ green office  
ให้มีความยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ดีต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียง 
บัดนี้ ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตอบรับและแจ้งก าหนดการเข้าตรวจมายังอาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ (อาคาร 14) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้กรรมการสิ่งแวดล้อมแบ่งกลุ่มตามหมวดในการปรึกษาหารือ
ร่วมกันจัดท าเอกสารหรือร่วมกันด าเนินการให้แล้วเสร็จทันระยะเวลาที่ก าหนด   
 

  ประเด็นเพื่อพิจารณา พิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี (2563 – 2565)  
โดยการแบ่งกลุ่มตามหมวด 6 หมวด 
 
   มติที่ประชุม 
   เห็นควรให้กรรมการสิ่งแวดล้อมจัดตั้งกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวจากผู้ผ่านการ
สอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรวจผลการด าเนินงาน และเห็นควรมอบหมายให้ด าเนินการ
เรียบเรียงหลักฐานและซักซ้อมการตรวจให้รัดกุมและชัดเจน 
 
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
  -ไม่มี- 

เลิกการประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 
 
 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 
 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ภาคผนวก 
ภาพถ่ายการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 

 
 

      
 
 

      


